

Ngày 15 tháng 7 năm 2020

Thân gửi các Học Sinh, Phụ Huynh và Gia Đình Thống Nhất Elk Grove,

Hôm nay, Học Khu đã thông báo rằng Học Khu Thống Nhất Elk Grove (EGUSD), sau khi làm việc chặt chẽ với Văn Phòng Giáo Dục Quận Sacramento, Các Tổng Giám Đốc Học Khu khu vực, Giám Đốc Y Tế Quận Sacramento, Tiến sĩ Peter Beilenson, Quan chức Y tế Công Cộng, Tiến sĩ Olivia Kasirye, nhận dữ liệu từ Tiến sĩ Beilenson và Kasirye về sự gia tăng lan truyền cộng đồng của coronavirus kết hợp với sự bất lực của hệ thống xét nghiệm hiện tại để hỗ trợ có lại kết quả xét nghiệm kịp thời nếu trường học mở cửa trở lại. Trước những tình huống này, Tổng Giám Đốc các Học Khu tại 13 Quận và Tổng Giám Đốc Thành Phố, với sự hỗ trợ của Tiến sĩ Beilenson và Kasirye, đã đưa ra quyết định rằng các trường nên mở vào tháng 8/tháng 9 với mô hình Học Từ Xa.

“Dựa trên sự hợp tác của chúng tôi và với cập nhật thông tin từ các quan chức y tế công cộng, và với sự hỗ trợ và phản hồi liên tục từ Hội Đồng Giáo Dục và các đối tác lao động, chúng tôi sẽ bắt đầu năm học vào tháng 8 với mô hình Hoàn Toàn Học Tập Từ Xa được cải thiện,” Tổng Giám Đốc Học Khu Christopher R. Hoffman, khẳng định.

Ông nói thêm, “Cảm ơn cộng đồng của chúng ta và phản hồi có giá trị của họ, chúng tôi đã khai triển một kế hoạch linh hoạt cho phép chúng tôi phản ứng và thích nghi hiệu quả với các điều kiện sức khỏe thay đổi. Dựa trên những thách thức gần đây trong thử nghiệm, không thể nhận được kết quả kịp thời và sự gia tăng đáng kể trong các trường hợp được xác nhận, các điều kiện sức khỏe hiện tại đảm bảo một sự thay đổi trở lại mô hình Hoàn Toàn Học Tập Từ Xa của chúng tôi. Mục tiêu cho toàn bộ cộng đồng Thống Nhất Elk Grove là sự trở lại trường học an toàn và đầy đủ khi điều kiện sức khỏe cho phép.

Cán bộ học khu, quản lý trường học và nhân viên sẽ tiếp tục liên lạc với phụ huynh để nắm được tầm quan trọng của sự an toàn đối với học sinh và nhân viên của chúng tôi và tác động đáng kể này sẽ gây ra cho toàn bộ cộng đồng, học sinh, gia đình và nhân viên. Học Khu cùng với mỗi trường sẽ cung cấp cho phụ huynh nhiều chi tiết Back-to-School hơn. Phụ huynh được yêu cầu kiểm tra email thường xuyên và các trang mạng của trường và Học Khu để cập nhật, thông tin trong quá khứ và các dịch vụ và các nguồn tài liệu bổ sung.

Cảm ơn quý vị và hãy giữ an toàn và sức khỏe,

Lãnh đạo HKTNEG